

Số: 339/BC-UBND

Long Phú, ngày 08 tháng 12 năm 2021

## **BÁO CÁO**

### **Kết quả thực hiện vốn đầu tư công năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 huyện Long Phú, tỉnh Sóc Trăng**

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng nhân dân huyện về lĩnh vực đầu tư công năm 2021 trên địa bàn huyện Long Phú;

Căn cứ tình hình huy động các nguồn vốn đầu tư công trong năm 2021 trên địa bàn huyện Long Phú,

UBND huyện Long Phú báo cáo kết quả thực hiện vốn đầu tư công năm 2021, kế hoạch vốn đầu tư công năm 2022 và điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn 05 năm giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện, cụ thể như sau:

#### **A. KẾT QUẢ THỰC HIỆN VỐN ĐẦU TƯ CÔNG NĂM 2021**

##### **I. Tình hình huy động vốn đầu tư công năm 2021**

Tổng số các nguồn vốn huy động từ nguồn đầu tư công trên địa bàn huyện Long Phú là 149 tỷ 594 triệu đồng. Trong đó: Ngân sách tỉnh quản lý là 20 tỷ đồng; ngân sách huyện quản lý là 129 tỷ 594 triệu đồng.

##### **II. Tình hình triển khai thực hiện kế hoạch đầu tư công năm 2021**

Thực hiện kế hoạch đầu tư xây dựng cơ bản năm 2021. UBND huyện Long Phú đã bố trí vốn thanh toán cho 03 dự án chuyển tiếp và đầu tư xây dựng mới 59 danh mục dự án với tổng mức vốn điều chỉnh là 149 tỷ 594 triệu đồng.

Đến nay, UBND huyện đã thanh toán cho 03/03 dự án chuyển tiếp và triển khai thực hiện 59/59 danh mục dự án khởi công mới với tổng giá trị khối lượng giải ngân là 134 tỷ 754 triệu đồng, đạt 90,08% so với kế hoạch vốn, ước cả năm đạt trên 99% so với kế hoạch vốn (*đính kèm Phụ lục I*), cụ thể như sau:

##### **1. Nguồn ngân sách tỉnh quản lý**

Nhằm góp phần hoàn chỉnh, phát triển đồng bộ hệ thống giao thông trên địa bàn huyện, năm 2021 UBND tỉnh trợ cấp cho UBND huyện Long Phú với số tiền là 20 tỷ đồng để đầu tư tuyến Đường huyện 25 + 26, xã Tân Hưng, huyện Long Phú. Đến nay giá trị giải ngân là 20 tỷ, đạt 100% so với kế hoạch.

##### **2. Nguồn đầu tư phát triển (ngân sách huyện quản lý)**

Để đảm bảo phòng học, cơ sở vật chất cho mục đích phát triển trường học theo tiêu chuẩn quốc gia, từng bước chuẩn hoá công sở hành chính cấp xã và nhất là thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, năm 2021 UBND tỉnh phân bổ 129

tỷ 594 triệu đồng cho ngân sách huyện. Từ những mục tiêu trên UBND huyện Long Phú tập trung vốn cho các dự án chuyển tiếp, các dự án trọng điểm có hiệu quả, các dự án cấp bách khác hoàn thành đưa vào sử dụng trong năm 2021. Đến nay, các nguồn vốn này đã thanh toán 03/03 dự án chuyển tiếp và triển khai 58/58 danh mục dự án khởi công mới, với tổng giá trị khối lượng giải ngân là 114 tỷ 754 triệu đồng, đạt 88,55% so với kế hoạch. Ước cả năm giá trị khối lượng thực hiện và giá trị giải ngân đạt trên 95% so với giá trị được tỉnh phân bổ.

### **3. Điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2021**

Để phấn đấu đạt được nhiệm vụ chi đầu tư phát triển theo dự toán đã được Hội đồng nhân dân huyện giao và đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư. UBND huyện đã điều chỉnh kế hoạch vốn theo quy định hiện hành, danh mục điều chỉnh chủ yếu là các dự án cần thiết, cấp bách, đúng mục tiêu, tính chất nguồn vốn, bảo đảm không gây nợ đọng xây dựng cơ bản (*đính kèm Phụ lục I*).

### **III. Tình hình thẩm tra, phê duyệt quyết toán năm 2021**

Nhìn chung trong năm 2021, Ủy ban nhân dân huyện đã chỉ đạo cho các Chủ đầu tư khẩn trương quyết toán vốn đầu tư công thuộc các nguồn vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn huyện, từ đó các Chủ đầu tư đã tập trung và tích cực trong công tác lập hồ sơ quyết toán dự án hoàn thành theo quy định hiện hành. Tuy nhiên, ngoài những mặt đã đạt được, vẫn còn một số Chủ đầu tư chưa chấp hành nghiêm túc về thời gian lập báo cáo quyết toán gửi Phòng Tài chính - Kế hoạch thẩm tra theo quy định. Từ đầu năm đến nay UBND huyện đã phê duyệt quyết toán với 81 hồ sơ dự án, gồm các hồ sơ dự án thuộc các năm trước và hồ sơ dự án thuộc năm 2021. Hiện tại Phòng Tài chính - Kế hoạch huyện đang kiểm tra 09 hồ sơ dự án còn lại và yêu cầu các Chủ đầu tư bổ sung đủ thủ tục để Phòng đủ điều kiện thẩm tra và trình UBND huyện phê duyệt quyết toán.

### **IV. Đánh giá chung**

#### **1. Thuận lợi**

Được sự quan tâm chỉ đạo quyết liệt, sâu sát của Huyện ủy, HĐND và UBND huyện, xem công tác đầu tư công là nhiệm vụ trọng tâm góp phần rất lớn đến việc phát triển kinh tế xã hội của huyện nói riêng và của tỉnh nói chung, cùng với sự hỗ trợ của các Sở ngành chức năng, nỗ lực phấn đấu của ngành huyện và các đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư nên công tác đầu tư công có nhiều chuyển biến tích cực đạt so với kế hoạch; hầu hết các dự án trong năm không có trường hợp nào sai phạm nghiêm trọng về trình tự thủ tục, về chất lượng công trình xây dựng; không gây nợ đọng trong đầu tư công; các dự án được đầu tư đều phát huy hiệu quả, không có dự án do huyện quản lý bị xảy ra sự cố; các dự án đầu tư đúng mục tiêu, đúng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, góp phần tích cực trong công cuộc giảm nghèo bền vững.

UBND huyện đã chỉ đạo các ban ngành chức năng và đơn vị được giao nhiệm vụ làm Chủ đầu tư chủ động tổ chức chuẩn bị mặt bằng, đồng thời chuẩn bị hồ sơ dự án và bố trí vốn ngay đầu năm nên khi triển khai có nhiều thuận lợi.